



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

27 กันยายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>นโยบาย สร. ปี2568</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ผจก., บ้านเมือง, กรุงเทพธุรกิจ, INN, isranews, ch3plus, thecoverage, thailandplus, hfocus)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. นำแถลงผลการดำเนินงานตามนโยบาย สร.ปีงบประมาณ. 2567 และแนวนโยบายที่จะดำเนินการในปี 2568 ร่วมกับนายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สร. นายโอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสร. และอธิบดีทั้ง 12 กรม โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัด สร.เข้ารับฟัง ณ สถาบันข้าราชการ - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. กล่าวว่า ตนมาทำหน้าที่ รมว.สร. ประมาณ 120 วัน โดยขับเคลื่อนงานสำคัญ ได้แก่ คก. พาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯ, การผลักดันคก. 30 บาทรักษาทุกที่ฯ, การผลักดันกฎหมาย อาทิ ร่าง พ.ร.บ. อสม. ร่างพ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการสร. พ.ร.บ. สุขภาพจิต, ควบภารกิจการยาเสพติด ลุยปราบบุหรีไฟฟ้า และโครงการ 9 หมอ เป็นต้น สำหรับนโยบายปี 2568 เดิหน้า 7 นโยบายหลัก ทั้ง 30 บาทรักษาทุกที่ฯ เพิ่มเข้าถึงบริการสุขภาพจิต และยาเสพติด เน้นการป้องกันโรค NCDs สร้างเครือข่ายภาคประชาชนเข้มแข็ง ดูแลกลุ่มเปราะบางพื้นที่พิเศษ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อสร้างเศรษฐกิจ และดูแลขวัญกำลังใจบุคลากร สร. วางแผนการสร้างบ้านพักแพทย์ พยาบาลให้ใกล้รพ. จำนวน 345 แห่ง ใช้งบ 50-100 ล้านบาท - นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สร. กล่าวว่า ตนได้รับมอบหมายให้ดูแลกรมการแพทย์แผนไทยฯ และกรมอนามัย ในส่วนของกรมการแพทย์แผนไทยฯ มีนโยบายที่จะของบกลาง 100 ล้านบาท เพื่อผลิตหมอนวดไทยที่มีคุณภาพส่งต่างประเทศ ดึงเม็ดเงินเข้าประเทศ และผลักดันสมุนไพรเข้าสู่ตลาดโลก ส่วนกรมอนามัยจะชวนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพแวล้อม มาลงนามความร่วมมือ ช่วยสร้างระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม ลดปัจจัยกระทบสุขภาพให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสร. กล่าวว่า ผลการดำเนินงานที่สำคัญของสป.สร. ได้แก่ คก.30 บาทรักษาทุกที่ฯ มีการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยในหน่วยบริการ 9,192 แห่ง ลดระยะเวลาบริการจาก 127 นาทีเหลือ 56 นาทีต่อครั้ง ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยลดลง 160 บาทต่อครั้ง ปชช.เข้ารับการรักษาหน่วยบริการภายใต้ สร. ได้ทุกที่ทั้ง 45 จังหวัด มีรพ.ทันตกรรม 119 แห่ง ปชช.เข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากเพิ่มขึ้นเป็น 21.5 ล้านครั้งในปี 2567 นโยบายยาไทย first สนับสนุนการใช้ยาและบัญชียาสมุนไพร แพทย์แผนไทย 27 รายการ ทั้งนี้ The Economist ยกย่องระบบสร.ไทยให้เป็นต้นแบบของโลก สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำเร็จ ความครอบคลุมสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 99.6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว OECD อยู่ที่ร้อยละ 98 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพร้อยละ 3.8 ของ GDP ซึ่งน้อยกว่ากลุ่มประเทศ OECD ที่มีร้อยละ 12.5 และมีการบูรณาการข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งได้รับรางวัลเลิศรัฐระดับดีเด่น ปี 2567 ประเภทบูรณาการข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล 	
<p>30 บาทรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (one31)</p> <ul style="list-style-type: none"> - น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 30 บาทรักษาทุกที่ เพื่อคนไทยสุขภาพดีถ้วนหน้า กรุงเทพมหานคร และกล่าวปาฐกถา หัวข้อ “จาก 30 บาทรักษาทุกโรค สู่ 30 บาทรักษาทุกที่ เพื่อคนไทยสุขภาพดีถ้วนหน้า” ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<div data-bbox="108 136 178 210" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="183 147 458 190" data-label="Section-Header"> <p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> </div> <div data-bbox="98 221 376 257" data-label="Section-Header"> <p>สธ.ยกระดับบริการสุขภาพ</p> </div> <div data-bbox="98 262 1295 356" data-label="Text"> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน) ไทยรัฐ เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, บ้านเมือง, ผจก., สยามรัฐ, theagendathai, newtv, thecoverage, hfocus, thailandplus, bangkokbiznews</p> </div> <div data-bbox="98 360 1318 694" data-label="Text"> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดงานโครงการยกระดับบริการสุขภาพสู่ประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สธ. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. คณะผู้บริหาร ประชาชน และ อสม. เข้าร่วมงานกว่า 500 คน โดยปีงบประมาณ 2567 สธ.ยกระดับหน่วยบริการนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งในปีงบประมาณ 2568-2569 ก็จะมีการดำเนินการต่อไป โดยมี สปสข.ทำหน้าที่ดูแลเรื่องทางการเงิน ทุกพื้นที่จะให้งบประมาณ 100% ส่วน กทม.จะเพิ่มการให้บริการในคลินิกต่าง ๆ เข้ามาเป็นการเสริม ในปีงบประมาณ 2568 มีการตั้งงบประมาณสำหรับจ่ายหน่วยบริการนวัตกรรม และบางส่วนเป็นงบสำหรับโรคเฉพาะ งบประมาณนอกจะไม่ลดลงในส่วนของ รพ.ทั่วไป เอกชน คลินิก เรากำลังขอให้ รพ.โรงเรียนแพทย์กำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลให้เท่ากัน แต่ต้องไม่กระทบการเงิน ส่วนของปฐมภูมิใน รพ. โรงเรียนแพทย์อาจจะน้อยลง</p> </div> <div data-bbox="130 698 539 743" data-label="Text"> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(thecoverageX</p> </div> <div data-bbox="98 745 1318 1131" data-label="Text"> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว. สธ. กล่าวถึงประเด็นการเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลรัฐในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า การขับเคลื่อนให้มีโรงพยาบาลครบทั้ง 50 เขตนั้น ยังเป็นความพยายาม ของ สธ. อยู่ว่าจะบริหารจัดการอย่างไรให้สอดคล้องกับจำนวนประชากรในกรุงเทพฯ เนื่องจากในการสร้างโรงพยาบาลขึ้นใหม่ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม และสถานการณ์ความต้องการการเข้าถึงบริการของประชาชนในขณะนี้ด้วย นอกจากนี้ การจะสร้างโรงพยาบาลใหม่ขึ้นมาใหม่ไม่สามารถทำให้เสร็จได้ในเร็ววัน แต่ต้องใช้เวลา 3 - 5 ปี ซึ่งระหว่างนั้น หากมีการจัดบริการควบคู่ไปด้วยเพื่อเสริมการดูแลสุขภาพให้คนกรุงเทพฯ ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดี โดยในส่วนนี้ สธ. อาจต้องไปคิดว่าจะดำเนินการอย่างไร เช่น ดึงภาคเอกชนมาร่วมให้บริการ ทั้งโรงพยาบาลเอกชน คลินิกเอกชน เพราะหากมีหน่วยบริการที่สามารถรองรับผู้ป่วยใน (IP) ได้ทุกเขตในกรุงเทพฯ อย่างน้อยเขตละประมาณ 200 เตียง โดยประสานกับภาคเอกชนในการร่วมมือกัน ก็จะเป็นการยกระดับการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้</p> </div> <div data-bbox="98 1144 186 1182" data-label="Section-Header"> <p>อุทกภัย</p> </div> <div data-bbox="140 1189 1019 1232" data-label="Text"> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, newtv, thailandplus, thaitodaynews, INN, hfocus)</p> </div> <div data-bbox="98 1238 1318 1912" data-label="Text"> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. พร้อมด้วย นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สธ. ประชุมทางไกลเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีสถานการณ์อุทกภัยฯ ครั้งที่ 10/2567 ร่วมกับกองสาธารณสุขฉุกเฉิน และสสจ. โดยวันที่ 26 ก.ย.67 ยังมีสถานการณ์ใน 16 จังหวัด เปิดศูนย์พักพิง 96 แห่งใน 11 จังหวัด ผู้บาดเจ็บสะสม 1,500 ราย เสียชีวิตสะสม 49 ราย สถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ 79 แห่ง ปิดให้บริการ 2 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.แม่ปูนล่าง จ.เชียงราย และศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ (รพ.แม่และเด็ก) ได้จัดทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์ฯ รวม 1,648 ทีม ให้บริการสะสม 147,531 ราย พบผู้ป่วยสะสม 11,385 ราย สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์รวม 190,545 ชุด สำหรับ จ.สุโขทัย และจ.เชียงราย มีการช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่หลังน้ำลดเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้ว ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อสั่งการ 5 ข้อ คือ 1.ให้จังหวัดหรือพื้นที่เสี่ยงติดตามเฝ้าระวัง ประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด 2.ดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ประสบภัย โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ กรณีไม่ขออพยพให้ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 3.เตรียมความพร้อมสถานพยาบาล ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินฯ รองรับพื้นที่น้ำท่วมสูงและไม่สามารถใช้เส้นทางปกติได้ รวมทั้งประสานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยอากาศยานกับ สพฉ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.จังหวัดที่น้ำลด ให้ดำเนินการตามแผนฟื้นฟู ดูแลสุขภาพจิต สิ่งแวดล้อม สุขภาพจิต และเฝ้าระวังโรคระบาด เร่งสำรวจและฟื้นฟูสถานพยาบาลที่ได้รับความเสียหาย และ 5.ให้สสจ. รพ. สำรองยา ให้เพียงพออย่างน้อย 3 เดือน และทบทวนข้อมูลคลังให้ถูกต้องครบถ้วน โดยรายงานทรัพยากรคงคลังและอัตราการใช้ทรัพยากรด้านการแพทย์ฯ มาয়งส่วนกลางทุกสัปดาห์ ภายในวันศุกร์ เวลา 16.00 น.</p> </div> <div data-bbox="130 1915 533 1960" data-label="Text"> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Chiangmai.prd</p> </div> <div data-bbox="98 1964 1318 2157" data-label="Text"> <p>- นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผวจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยนายจตุชัย มณีรัตน์ สสจ.เชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ไปยังรพ.แม่และเด็กจ.เชียงใหม่ เพื่อตรวจสอบพื้นที่หลังได้รับผลกระทบจากการที่มีน้ำหลากเข้าท่วมรพ.เมื่อกกลางดึก วันที่ 26 ก.ย.67 ต้องปิดบริการเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ รพ.ได้ทยอยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยรวมถึงแพทย์พยาบาลและจนท.ออกไปยังพื้นที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งศูนย์ให้</p> </div>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ไร้คอยบริการผู้ป่วยติดเตียง หญิงตั้งครรภ์ และผู้ป่วยฉุกเฉินไว้ 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลแม่และเด็ก โรงพยาบาลสวนปรุง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ซึ่งประชาชนสามารถขอรับความช่วยเหลือเร่งด่วนทางด้านสุขภาพได้ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, headtopics)</p> <p>- นายจรรย์ ห่วงทรัพย์ ที่ปรึกษาของนายกฯ เผยนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกฯ พร้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หลังเกิดเหตุอุทกภัย จ.เชียงราย และจ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27 - 28 ก.ย.67 ทั้งนี้ ในวันที่ 27 ก.ย.67 จะมีการประชุมบูรณาการแผนฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบหลังจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จ.เชียงราย และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยในพื้นที่จ.ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่ 9 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 11 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วยอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพฯ แจ้งสถานการณ์น้ำใน 1-7 วันข้างหน้า คาดว่าวันที่ 28 ก.ย.ปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ จะมีน้ำไหลผ่าน 2,000-2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ในอัตราไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที จะส่งผลให้พื้นที่ริมน้ำมีน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก 1-1.50 เมตร บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ บริเวณคลองโพงแพง จ.อ่างทอง คลองบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ในพื้นที่แม่น้ำน้อย ที่ ต.หัวเวียง อ.เสนา ต.ลาดชิด ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา</p>	
<p>คำเสี่ยงภัยโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- หลังจากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผยขั้นตอนหลัง ครม.อนุมัติงบกลางกว่า 3.8 พันล้านบาท มอบให้ สสจ. ดำเนินการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องและให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ 2567 ด้านบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทำงานในช่วงโควิด ได้แสดงความดีใจ แต่ยังมีบางส่วนที่กังวลว่าอาจไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันเวลาที่กำหนด เนื่องจากขั้นตอนการดำเนินการใช้เวลานาน โดยเฉพาะใน สสจ.บางแห่ง ซึ่งมีการเผยแพร่โซเชียลมีเดียการเบิกจ่ายที่ซับซ้อน</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ยืนยันว่า เบิกจ่ายค่าเสี่ยงภัยโควิด 19 ทันภายใน 30 ก.ย.นี้แน่นอน ซึ่งได้กำชับ สสจ.ทุกจังหวัดให้เบิกจ่ายให้ทันแล้ว</p>	
<p>แจ้งหลักเกณฑ์ 'จ่ายเงินบำรุงของ พกส.'</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.ส่งหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขจ่ายเงินบำรุงของ "พนักงานกระทรวงสาธารณสุข" ฉบับล่าสุด ปี 67 ถึง อธิบดี เลขาธิการ อัย. ผู้ตรวจราชการ สธ. ผอ.สำนักงานเขตสุขภาพ นพ.สสจ. ผอ. รพศ/รพท. ลงวันที่ 23 ก.ย. 2567 ทั้งนี้ เพื่อแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างและค่าตอบแทนแก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567 และหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขจ่ายเงินบำรุงสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567 ภายหลัง สธ. ได้ยกเลิกหลักเกณฑ์ในฉบับเก่า พร้อมทั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567</p>	
<p>กรมสุขภาพจิต เผยผลการดำเนินงานปี 2567</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, thailandplus.)</p> <p>- นพ. พงศเกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยถึงผลการดำเนินงานปี 2567 กล่าวว่า สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติดมีแนวโน้มมากขึ้น โดยปี 2567 มีผู้ป่วยจิตเวช 2.7 ล้านคน ผู้ป่วยจิตเวหายาเสพติด ร้อยละ 47.65 เป็นผู้ก่อความรุนแรงมีประวัติจิตเวชหรือยาเสพติด แต่เข้าถึงบริการเพียง 16% ปัญหาผู้ป่วยจิตเวช จึงต้องรีบแก้ไขโดยด่วน ซึ่งขณะนี้กรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินเปิดให้บริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวหายาเสพติดและการส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตใกล้บ้านใกล้ใจ เปิดบริการสายด่วนจิตเวหายาเสพติด 1667 ตลอด 24 ชม. โดยพยาบาลวิชาชีพ เพื่อเป็นช่องทางให้คำปรึกษาและประสานส่งต่อผู้ป่วยฯ และเป็นกระบวนการคัดกรอง การค้นหาเฝ้าระวัง สัญญาณเตือน อากาศทางจิตเวชรุนแรงในชุมชน ได้แก่ ไม่หลับไม่นอน เดินไปเดินมา พูดจาคนเดียว หงุดหงิดฉุนเฉียว และเที่ยวหาตระเวนวง นอกจากนี้กรมสุขภาพจิตยังผลักดันยาจิต</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เวชเข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพจิตและยาเสพติด ขับเคลื่อนการจัดบริการหอผู้ป่วยจิตเวช พร้อมบริการหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตสุขภาพจิตยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน ตลอดจนเปิดบริการจิตเวชทางไกลอีกด้วย</p>	
<p>ตรวจพบสารไซบูทรามิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ไทยนิวส์, มติชน, ข่าวสด, tnews, thailandplus, thaitodaynews)</p> <p>- อย. ร่วมกับ ตำรวจ CIB เข้าตรวจสอบสถานที่ ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซัลลีส โกลโก้ มิกซ์ เลขสารบบอาหาร 76-1-17557-5-0332 ผลิตและจัดจำหน่ายโดย: บจก.สามเกลอ โปรดักส์ 58/1 ม.8 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 วันที่ผลิต : MFD: 08/12/2023 วันที่หมดอายุ : EXP : 08/12/2025” พบไซบูทรามิน อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ เว็บไซต์ (เดลินิวส์, คมชัดลึก, มติชน, ข่าวสด, pptv, amarintv, thethaiger, tnews)</p> <p>- อย. ได้ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากเพจ “Ozy หนึ่งปณิตา เพจหลัก-ส่งฟรีปลายทาง” ส่งตรวจสอบ โดยฉลากระบุ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ดังนี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โอซี อย. 76-1-17557-5-0300 ผลิตและจัดจำหน่ายโดย: บจก. สาม เกลอ โปรดักส์ 58/1 หมู่ที่ 8 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 วัน เดือน ปี ที่ผลิต MFD 05/03/24 EXP 05/03/26” พบไซบูทรามิน อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด</p>	
<p>อย.ตรวจพบ ซิลเดนาฟิล ยาควบคุมพิเศษ ในอาหารเสริม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, คมชัดลึก, ไทยนิวส์, thebangkokinsight, thailandplus, thethaiger)</p> <p>-อย. ตรวจพบ ซิลเดนาฟิล (Sildenafil) ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร "เฮฟเว่นพลัส" เลขอย.11-2-04463-5-0099 ผลิตโดย : บริษัท วีไลฟ์ อินโนเวชั่น จำกัด 342/2 หมู่ 1 ซอยสุขใจ-ทองนพคุณ ถนนแพรกษา 5 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 จัดจำหน่ายโดย : บริษัท รวย ไบโอเทค จำกัด (ประเทศไทย) 200/5 หมู่ 5 ต.บ้านคู่อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ผลิตและวันหมดอายุ LOT : HP6701/01 MFG : 05/01/2024 EXP : 05/01/2026 น้ำหนักสุทธิ 10 กรัม" ทั้งนี้ ซิลเดนาฟิล (Sildenafil) จัดเป็นยาควบคุมพิเศษภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์ รวมถึงต้องใช้ใบสั่งแพทย์ในการซื้อเท่านั้น จึงขอประกาศเตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด</p>	
<p>วันหัวใจโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (newtv, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ทุกวันที่ 29 ก.ย.ของทุกปี เป็นวันหัวใจโลก (World Heart Day) ในปี 2567 นี้ มุ่งเน้นให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคหัวใจ ข้อมูลจากสมาพันธ์หัวใจโลก (World Heart Federation, WHF) ระบุโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโลก ไทยพบผู้ป่วยสะสมกว่า 2.5 แสนราย เสียชีวิต 4 หมื่นราย เฉลี่ย ชม.ละ 5 คน รณรงค์สร้างความตระหนักรู้กระตุ้นให้ประชาชนป้องกันด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม</p>	
<p>วันคุมกำเนิดโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, แนวหน้า, บ้านเมือง, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, hfocus, thecoverage,)</p> <p>-สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ร่วมกับ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท) และ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ร่วมรณรงค์เนื่องในวันคุมกำเนิดโลก 2567 หรือ World Contraception Day 2024 ซึ่งตรงกับวันที่ 26 กันยายนของทุกปี ภายใต้แนวคิด Empowering Choices, One Decision at a time สร้างพลังความรู้ สู่อนาคตคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนสร้างองค์ความรู้เรื่องการคุมกำเนิดที่ถูกต้อง เพื่อให้คนรุ่นใหม่ตัดสินใจและสามารถกำหนดอนาคตของตัวเองได้อย่างมีคุณภาพ ลดภาวะการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ทั้งนี้ สถิติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไทย ล่าสุด ปี 2565 พบว่า วัยรุ่นหญิงอายุ 10-19 ปี คลอดบุตรรวมทั้งสิ้น 42,457 คน มีการคลอดซ้ำในหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 3,181 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 ของแม่ วัยรุ่นอายุ 10-19 ปีที่ตั้งครรภ์ สธ.จึงตั้งเป้าลดอัตราการคลอดของวัยรุ่นหญิงอายุ 10-14 ปี ไม่เกิน 0.5 ต่อวัยรุ่นหญิงอายุ 10-14 ปี พันคน และวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 15.0 ต่อวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน ภายในปี 2570</p>	
<p>จับคลินิกเถื่อนย่านบางเสई</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.สส.ภ.2 ร่วมกับ สสจ.ชลบุรี ตรวจสอบและจับกุมคลินิกเวชกรรมรักษ์บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยโดยไม่ได้รับอนุญาต จับกุมผู้ต้องหา 3 ราย ได้แก่ น.ส.ปริญญญา เจ้าของคลินิก, นางชยาภรณ์ แพทย์ประจำคลินิกที่ใช้ใบประกอบวิชาชีพปลอม และน.ส.เมธิณี ผู้จัดทำประวัติผู้ป่วย พร้อมตรวจยึดยารักษาโรคและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 16 รายการ</p>	
<p>ข่าวบิดเบือน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ antifakenewscenter</p> <p>- กรมอนามัย ได้ชี้แจงว่า การห้ามรับประทานมะเฟือง เซอร์รี ลูกเนียง หนุ่ยไผ่น้ำ เสี่ยงไตวาย เป็นข้อมูลบิดเบือน ทั้งนี้มะเฟืองมีสารออกซาเลตสูง ซึ่งหากรับประทานในปริมาณมากและบ่อยครั้ง อาจก่อให้เกิดนิ่วในไตได้ ผู้ที่มีประวัติเป็นนิ่วในไตหรือผู้ป่วยโรคไตควรระมัดระวัง ส่วนเซอร์รีในเม็ดมีสารที่เป็นอันตราย หากรับประทานในปริมาณมากจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของไต แต่ไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรงของการเกิดโรคไต และลูกเนียงดิบหากรับประทานในปริมาณมาก อาจเกิดอันตรายต่อร่างกายได้ แต่ยังไม่พบว่ามีผลเชื่อมโยงโดยตรงกับการเกิดโรคไต สำหรับหนุ่ยไผ่น้ำอาจเป็นอันตรายอย่างมากต่อผู้ป่วยโรคไต จึงควรปรึกษาแพทย์ก่อนการบริโภค</p>	
<p>วธ.คลอด 12 มาตรการจัด "ลอยกระทง"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการบูรณาการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดงานลอยกระทง พ.ศ.2567 ซึ่งตรงกับวันที่ 15 พ.ย. โดยขอความร่วมมือทุกหน่วยงานทั่วประเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีสร้างความประทับใจ อำนวยความสะดวก ความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมยกระดับประเพณีลอยกระทงให้เป็นเทศกาลระดับโลก จึงได้เน้นย้ำถึง 12 มาตรการสำคัญ อาทิ จัดงานตามคำแนะนำของก.สธ. เพื่อควบคุมและป้องกันโรค รมรงคืให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กระจายเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ กำจัดขยะตามแนวคิด Zero Waste</p>	
<p>กทม.เช่าที่วัดปากน้ำ 30 ปีทำโรงพยาบาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม.เป็นประธานพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินวัดปากน้ำ เพื่อก่อสร้างรพ.พระมงกุฎเกล้า (สท จนทสโร) บนที่ดินของวัดปากน้ำ จำนวน 12 ไร่ 1 งาน 97.70 ตารางวา มีกำหนดเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.67-30 ก.ย.97 ในส่วนแผนในระยะถัดไป ดำเนินการก่อสร้างอาคารหลักสูง 9 ชั้น และชั้นใต้ดิน รวมถึงอาคารสนับสนุน และภูมิทัศน์โดยรอบ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000,000 บาท สามารถขยายขนาดเป็น รพท. 150 เตียง ดูแลประชาชนเขตภาษีเจริญ และพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ บางแค บางบอน ราษฎร์บูรณะ จอมทอง ธนบุรี บางกอกใหญ่ ตลิ่งชัน รวมประมาณ 945,000 คน</p>	
<p>โรคปอดติดเชื้อระบาด ในเรือนจำ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ข่าวสด</p> <p>- นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ผอ.สคร.ที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยว่า กรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ข้อความระบุว่า “เกิดโรคระบาดปอดติดเชื้อไม่ทราบสาเหตุในเรือนจำภูเขียว สร้างความวิตกกังวลให้ประชาชนเป็นอย่างมาก ทาง สคร.ที่ 9 นครราชสีมา จึงส่งทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า เชื้อแบคทีเรียที่ระบาดในเรือนจำดังกล่าวเป็นเชื้อแบคทีเรีย Streptococcal pneumoniae และเชื้อแบคทีเรีย Hemophilus influenzae ที่ทำให้เกิดอาการปอดอักเสบ ที่พบบ่อยตามสภาพแวดล้อม ไม่ใช่เชื้อใหม่ ติดต่อกันได้จากละอองฝอยขนาดเล็ก ผ่านการไอ จาม โดยเฉพาะบริเวณที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก มักเกิดในผู้มีโรคประจำตัว ผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และผู้ที่อยู่ในสถานที่แออัด</p> <p>จากผลการสอบสวนเหตุการณ์ระบาดโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วยมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจสะสม 224 ราย มีอาการปอดอักเสบ 21 ราย ในจำนวนนี้มีอาการรุนแรง 4 ราย ซึ่งทุกรายได้รับการรักษาในรพ.ตามแนวทางที่เหมาะสม และยังไม่มียุติเสียชีวิต ทุกรายมีอาการดีขึ้นตามลำดับ สำหรับผู้ป่วย 203 ราย ที่มีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจเพียงเล็กน้อย ได้รับการเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด</p>	
<p>อินเดีย'พบผู้ติดเชื้อฝีดาษวานร'รายแรก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า linetoday ,pptvhd36, ch7)</p> <p>-อินเดียรายงานยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสฝีดาษวานร (Mpox) สายพันธุ์เซลล์วันปี (Clade 1b) ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิต เคสแรกของประเทศ โดยผู้ป่วยเป็นชายวัย 38 ปี ที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศดูไบ เจ้าหน้าที่ได้ระบุตัวผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยแล้ว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>29 ราย และขณะนี้กำลังกักตัว รวมถึงกำลังติดตามผู้โดยสารประมาณ 37 รายบนเที่ยวบินจากคูไบไปยังเกรละและผู้ติดต่อใกล้ชิดของผู้ป่วยอีก 5 ราย ซึ่งจะมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด รวมถึงที่สนามบิน โดยจะมีศูนย์ตรวจเชื้อฟรีดาซลิง 5 แห่ง และจะจัดตั้งเพิ่มหากจำเป็น นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์กักกันโรคขึ้นด้วย</p>	